

ที่มา : สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) / กระทรวงการต่างประเทศ

สถานะข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

นำเข้าข้อมูลโดย กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)



## สหรัฐอเมริกา

United States of America

### ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

สหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ทิศเหนืออยู่ติดแคนาดา ทิศใต้อยู่ติดเม็กซิโก ทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแอตแลนติกทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟิก มีรัฐอลาสก้าตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดา และรัฐฮาวายอยู่ทางตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก สหรัฐฯ มีพื้นที่ ๙,๘๒๖,๖๗๕ ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของโลก รองจากรัสเซียและแคนาดา (ใหญ่กว่าประเทศไทย ๑๙ เท่า)

เมืองหลวง

กรุงวอชิงตัน (Washington, D.C.)

ประชากร

๓๓๒,๖๓๙,๑๐๒ คน (กรกฎาคม ๒๕๖๓)

วันชาติ

๔ กรกฎาคม (ประกาศเอกราชจากอังกฤษเมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๓๑๙)

## การศึกษา

อัตราการรู้หนังสือ ร้อยละ ๙๙ งบประมาณด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ๕.๒ ของ GDP ประชากรอายุมากกว่า ๒๕ ปี ร้อยละ ๘๘ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ ๓๐ เรียนจบระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สหรัฐฯ กำหนดเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านการศึกษาระดับโลกในปี ๒๕๖๓ มียุทธศาสตร์มุ่งสร้างความแตกต่างของประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถที่จะส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขัน และปรับปรุงนโยบายทางการศึกษา โดยจัดทำแผนการสร้างกลุ่มครุต้นแบบในการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับสาขาอาชีพที่หลากหลาย

## การเมือง

ปกครองแบบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ (Federal Republic) ซึ่งแบ่งแยกอำนาจออกเป็น ๓ ฝ่าย ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับเลือกในลักษณะที่แตกต่างกัน และมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน (check and balance) ดังนี้

**ฝ่ายบริหาร** มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม จากคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral College) จำนวน ๕๓๘ คน ซึ่งจัดในวันอังคารหลังวันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายน ทุก ๔ ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี และจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ สมัย มีอำนาจในการร่างรัฐบัญญัติเสนอต่อรัฐสภาและมีอำนาจยับยั้งรัฐบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ทำหน้าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด แต่งตั้งผู้พิพากษา เอกอัครราชทูต และตำแหน่งต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารตั้งแต่ระดับรองรัฐมนตรีขึ้นไป ประธานาธิบดีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลปัจจุบัน คือ นายโดนัลด์ ทรัมป์ สังกัดพรรครีพับลิกัน ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี คนที่ ๔๕ ของสหรัฐฯ (ตั้งแต่มกราคม ๒๕๖๐-ปัจจุบัน) และในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นายโจเซฟ โรบินสันต์ โบเคน จูเนียร์ จะเข้าสาบานตนเพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี คนที่ ๔๖ ของสหรัฐฯ โดยมีนางมลา เทวี แฮร์ริส เป็นรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ

**ฝ่ายนิติบัญญัติ** รัฐสภาเป็นระบบ ๒ สภา ๑) วุฒิสภา สมาชิก ๑๐๐ คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงรัฐละ ๒ คน วาระการดำรงตำแหน่ง ๖ ปี ทุก ๒ ปีจะมีการเลือกตั้งสมาชิกจำนวน ๑ ใน ๓ วุฒิสภามีอำนาจให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อบุคคลที่ประธานาธิบดีเสนอขอแต่งตั้ง รวมทั้งคณะรัฐมนตรีและให้สัตยาบันสนธิสัญญา ๒) สภาผู้แทนราษฎร มีจำนวนตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละรัฐ ปัจจุบันมีส.ส. ๔๓๕ คน ดำรงตำแหน่งสมัยละ ๒ ปี มีอำนาจหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายต่าง ๆ การกล่าวโทษเพื่อถอดถอนเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหาร ตุลาการและวุฒิสภา

**ฝ่ายตุลาการ** โครงสร้างศาลสหรัฐฯ เป็นระบบศาลคู่ คือ ศาลของรัฐบาลกลางและศาลของรัฐ ศาลของรัฐบาลกลาง แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ศาลชั้นต้นหรือประจำเขต ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา หรือศาลสูงสุดแห่งสหรัฐฯ มีอำนาจที่จะล้มเลิกกฎหมายใด ๆ และการปฏิบัติการของฝ่ายบริหารที่ได้วินิจฉัยแล้วว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ ศาลของรัฐบาลกลางมีอำนาจเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญา คดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเล คดีที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ทางการทูตของต่างประเทศในสหรัฐฯ ความขัดแย้งที่รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นคู่คดี และความขัดแย้งระหว่างรัฐหรือประชาชนของรัฐกับต่างประเทศ หรือประชาชนของรัฐต่างประเทศ ศาลของรัฐจัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญและฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับเช่นเดียวกับศาลของรัฐบาลกลาง คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลสูงสุดของรัฐ แต่อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานจะเป็นเรื่องภายในแต่ละรัฐ

**องค์กรอิสระ** คณะกรรมการการเลือกตั้งของสหรัฐฯ คณะกรรมการการค้าของสหรัฐฯ สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกำกับการทำงานของธนาคารด้านอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการด้านการป้องกันแก้ไขข้อขัดแย้งแรงงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการควบคุมการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์

พรรคการเมืองสำคัญ ระบบหลายพรรค แต่มีพรรคใหญ่ ๒ พรรค คือ พรรคเดโมแครต และ พรรครีพับลิกัน ผลัดเปลี่ยนกันบริหารประเทศทั้งระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐ ส่วนพรรคการเมืองอื่นไม่มีบทบาททางการเมืองมากนัก ปัจจุบัน (มกราคม ๒๕๖๔) พรรคเดโมแครต เป็นพรรคเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ

## เศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยใช้กลไกตลาด รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการร้อยละ ๗๙.๕ รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ ๑๙.๔ ส่วนภาคเกษตรกรรมมีเพียง ร้อยละ ๑.๑ อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย การปิโตรเลียม เหล็ก ยานยนต์ อวกาศ และการสื่อสาร รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรม โทรมคมนาคม เคมีภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้าบริโภค ผลิตภัณฑ์ไม้ และเหมืองแร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวโพด ธัญพืชต่าง ๆ ผลไม้ ผักฝ้าย ปศุสัตว์และเนื้อสัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ ได้แก่ แร่ธาตุ เหล็ก ถ่านหิน ทองคำ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๑ ปรับตัวดีขึ้นจากปี ๒๕๖๐ แม้ว่าสหรัฐฯ เผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจในประเทศและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก สหรัฐฯมีขนาด GDP เป็นอันดับ ๑ ของโลก มีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงเป็นอันดับ ๘ ของโลก (ปี ๒๕๖๐) อัตราการว่างงานในปี ๒๕๖๑ ลดลงจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๔.๔ เหลือร้อยละ ๓.๙ และคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือร้อยละ ๓.๕ ในปี ๒๕๖๒ จากนโยบายการสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานของประธานาธิบดีทรัมป์ การบังคับใช้รัฐบัญญัติ Tax Cuts and Jobs เมื่อธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต่อเนื่องไปในปี ๒๕๖๓ อย่างไรก็ดี การใช้มาตรการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้า เพื่อแก้ไขการเสียเปรียบดุลการค้ากับประเทศคู่ค้า เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การทำสงครามการค้า (Trade War) ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคภายในสหรัฐฯ ที่ต้องพึ่งพาสินค้านำเข้า นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังมุ่งเจรจาแก้ไขความตกลงการค้ากับต่างประเทศ อาทิ ความตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement-NAFTA) เป็นต้น โดยให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เป็นอันดับแรกตามนโยบาย America First

### ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) :	๒๑.๔๓ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี ๒๕๖๒)
รายได้ประชาชาติต่อหัว :	๖๒,๖๐๕ ดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี ๒๕๖๑)
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ :	ร้อยละ ๒.๙ (ปี ๒๕๖๑)
คู่ค้าสำคัญ :	แคนาดา เม็กซิโก จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี เกาหลีใต้
<u>สกุลเงิน</u> :	ดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยน ๓๐.๑๖๕ บาท/ ๑ ดอลลาร์สหรัฐฯ (๑๓ มกราคม ๒๕๖๔)

สหรัฐฯ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด (หากวัดตาม GDP nominal แต่หากวัดแบบ GDP PPP จีนจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก) สหรัฐฯมีลักษณะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เปิดกว้างต่อการแข่งขันอย่างเสรี ภาคการผลิตคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ ๘๐ โดยเน้นที่ภาคบริการ เช่น การค้าปลีก/ส่ง ภาคการเงินและธนาคาร และการประกันภัย ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ ๒๐ นอกนั้นเป็นภาคการเกษตร ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ขู่นโยบายเศรษฐกิจโดยเน้นการเพิ่มผลผลิตภายในประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของประเทศ รวมถึงการรักษาการจ้างงานไว้สำหรับชาวอเมริกันเป็นหลัก (Protectionism) ทั้งนี้ นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

๑. ลดภาษีธุรกิจ (Business Tax) จากเดิมอัตราร้อยละ ๓๕ ลงเหลือร้อยละ ๑๕ และภาษี  
การโอนเงินทุนบริษัทสัญชาติอเมริกันในต่างประเทศกลับสหรัฐฯในอัตราร้อยละ ๑๐

๒. ปรับฐานการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Individual Income Tax) โดยลดอัตรา  
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดลงจากเดิมร้อยละ ๓๙.๖ เป็นร้อยละ ๓๓

๓. การทบทวนข้อตกลงทางการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของชาวอเมริกันเป็นหลัก  
ได้แก่ ถอนการเข้าร่วมกลุ่มความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans Pacific Partnership-TPP)  
ที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาองเกรส และเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์  
ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร (Executive Order) ถอนสหรัฐฯออกจากการเป็นสมาชิก TPP อย่างเป็นทางการแล้ว  
นอกจากนี้ให้ทบทวนข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Agreement-NAFTA)  
ส่วนที่สหรัฐฯ เสียผลประโยชน์

๔. การส่งเสริมการลงทุนด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ (Infrastructure)  
เพื่อกระตุ้นการจ้างงานภายในประเทศ

๕. การเพิ่มระดับเขตแดนภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนและเม็กซิโก

๖. ลดเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกาหรือล่าช้าทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ  
เพื่อกระตุ้นการค้า การลงทุน และการจ้างงานภายในประเทศ

๗. ลดการให้เงินอุดหนุนประเทศต่างๆ และหันมาลงทุนในกิจการการลงทุนภายในประเทศ  
รวมถึงการทหารมากขึ้น

๘. นโยบายด้านพลังงานและการสนับสนุนการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจน้ำมันเพื่อกระตุ้น  
เศรษฐกิจ การจ้างงาน และความมั่นคงภายในประเทศ

## วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นผู้นำโลกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มพูน  
ศักยภาพด้านวิจัยและพัฒนาในสาขาทางการแพทย์ พลังงาน เทคโนโลยีอวกาศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ  
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อกระตุ้นการลงทุนใหม่และสร้างงานที่ดี รวมทั้งรักษาฐานการผลิตและการลงทุนให้อยู่  
ในสหรัฐฯ โครงการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ การวิจัย  
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาด  
นวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีขุดเจาะ  
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale oil/gas) ทำให้ศักยภาพเป็นผู้ผลิตน้ำมันได้มากอันดับ ๑ ของโลก  
และประสบความสำเร็จในการลดนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

## ปัญหาด้านความมั่นคง

สหรัฐฯ ในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสำคัญกับภัยคุกคามจากคู่แข่งเชิง  
ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ได้แก่ จีนและรัสเซีย ซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่มุ่งเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกและท้าทาย  
ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงประจำปี ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ด้านการทหาร  
ประจำปี ๒๕๖๑ และการทบทวนยุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ประจำปี ๒๕๖๑ ของสหรัฐฯ ที่มุ่งสกัดกั้นอิทธิพล  
ของจีนและรัสเซียเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ อิหร่าน และการก่อการร้าย  
(ทั้งกลุ่ม homegrown และกลุ่มก่อการร้ายสากล) นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังให้ความสำคัญกับภัยคุกคามทาง  
ชีวภาพและภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งที่กระทำโดยรัฐและกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐ โดยมีการออกยุทธศาสตร์การป้องกัน  
ทางชีวภาพประจำปี ๒๕๖๑ และยุทธศาสตร์ด้านไซเบอร์ประจำปี ๒๕๖๑ รวมถึงให้ความสำคัญกับปัญหา

กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การอพยพเข้าเมืองผิดกฎหมาย ภัยธรรมชาติและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับมาตุภูมิ สหรัฐฯเผชิญความท้าทายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนและการป้องกันเหตุกราดยิงในพื้นที่สาธารณะอย่างโรงเรียน ปัญหา fake news และประเด็นการเมืองภายในประเทศ โดยเฉพาะการสืบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อปี ๒๕๕๙

### สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม

การดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งรักษาผลประโยชน์ของชาวอเมริกันเป็นอันดับแรกตามนโยบาย America First และกำหนดนโยบายต่างประเทศแข่งกับจีน รัสเซียและอิหร่าน รวมทั้งความไม่พอใจต่อขั้นตอนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ทำให้ประชาคมระหว่างประเทศควรให้ความสำคัญและติดตาม เนื่องจากการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะทำให้สถานการณ์ในต่างประเทศเผชิญความตึงเครียดมากขึ้น นอกจากนี้สหรัฐฯ มีแนวโน้มจะลดภาระความรับผิดชอบในความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง หากไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เช่น การลดบทบาทด้านการทหารในซีเรีย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐฯจะยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรในแต่ละภูมิภาค และมีแนวโน้มจะกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการรักษาบรรยากาศด้านความมั่นคงในแต่ละภูมิภาคมากขึ้น เพื่อลดภาระของสหรัฐฯ

สถานการณ์การเมืองภายในของสหรัฐฯ การที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดที่ดำเนินนโยบายตามความต้องการของประธานาธิบดีทรัมป์ผูกขาดในการดำเนินนโยบาย มีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งมีประเด็นข้อกล่าวหาจากกรณีปกปิดข้อมูลส่วนตัวก่อนการเลือกตั้ง ทำสงครามกับสื่อมวลชน และความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซียจะทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เผชิญความท้าทายในการเพิ่มความนิยมทางการเมืองมากขึ้น ตลอดจนมีแนวโน้มจะเผชิญกระแสกดดันให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังต้องติดตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น และการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสำคัญกับการเพิ่มการจ้างงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการฟื้นฟูอุตสาหกรรม รวมทั้งติดตามการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ กับจีน รัสเซีย อิหร่าน เกาหลีเหนือและยุโรป

การดำเนินนโยบาย America First ทำให้นโยบายด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เน้นปกป้องทางการค้าเพื่อลดการเสียเปรียบดุลการค้าให้มากที่สุด ทำให้สหรัฐฯ ขัดแย้งทางการค้ากับประเทศคู่ค้ามากขึ้น โดยเฉพาะกับจีนซึ่งต้องติดตามการทำสงครามการค้าและการเจรจาหาทางทั้งสองประเทศเพื่อลดผลกระทบจากการทำสงครามการค้าระหว่างกัน

ประธานาธิบดีทรัมป์กำหนดยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกเพื่อรักษาอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียโดยมุ่งทำให้อินโด-แปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีเสรีและเปิดกว้าง เป้าหมายหลักยังคงเป็นการสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนที่เป็นคู่แข่งเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ และการรักษาเครือข่ายพันธมิตรและหุ้นส่วนหลักด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ในภูมิภาค โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมบทบาทของญี่ปุ่น ออสเตรเลียและอินเดีย ในกรอบความร่วมมือ ๔ ฝ่าย (สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและอินเดีย) รวมทั้งกระชับความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนาม นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติการค้าประกันเสรีภาพในการเดินเรือ การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล การส่งเสริมการลงทุนของชาวอเมริกันในอินโด-แปซิฟิก และการให้ความช่วยเหลือด้านการทหาร ประเด็นท้าทายในเอเชียที่ดึงดูดความสนใจของสหรัฐฯ ได้แก่ ความตึงเครียดในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ การขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็วของจีนภายใต้ความริเริ่ม Belt and Road Initiative (BRI) รวมทั้งการขยายอิทธิพลของจีนใน

ทะเลจีนใต้ ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคและกลุ่มก่อการร้ายสากลและการใช้อาเซียนเป็น  
กลไกในการกดดันจีน

การประชุมสุดยอดสหรัฐอเมริกา-เกาหลีเหนือ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้พบและเจรจากับ  
คิม จอง-อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ อีกครั้ง แม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ  
ได้ยกเลิกแล้วหรือไม่ แต่เกาหลีเหนือก็ได้ระงับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีภายหลังจากได้พบปะ  
และเจรจากันในการประชุมสุดยอดครั้งแรกซึ่งนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ กลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ก่อการ  
จลาจลในอาคารรัฐสภาเพื่อประท้วงผลการรับรองให้นายโจ ไบเดน เป็นประธานาธิบดี คนที่ ๔๖ ส่งผลให้มี  
ผู้เสียชีวิต จำนวน ๔ ราย

## ความสัมพันธ์กับประเทศไทย

### ด้านการทูต

ไทยและสหรัฐฯ ได้สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อปี ๒๓๗๖ ในรัชสมัย  
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้มีการลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์ (Treaty of  
Amity and Commerce) ระหว่างกันเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๓๗๖ (ค.ศ. ๑๘๓๓) ประธานาธิบดีแอนดรูว์  
แจ็กสัน (Andrew Jackson) ได้ส่งนายเอ็ดมันด์ รอเบิร์ตส์ (Mr. Edmund Roberts) ทูตสหรัฐฯ มายังกรุงเทพฯ  
โดยมีภารกิจสำคัญคือ การเจรจาจัดทำสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์กับไทย ส่วนในด้านการแลกเปลี่ยน  
ผู้แทนทางการทูตนั้น สหรัฐฯ ได้แต่งตั้ง สาธุคุณสติเฟน แมตตูน (Reverend Stephen Mattoon) เป็นกงสุล  
ประจำสยามคนแรกในเดือนพฤษภาคม ๒๓๙๙ และได้แต่งตั้งนายจอห์น เอ. ฮัลเดอร์แมน (Mr. John A.  
Halderman) เป็นผู้แทนสหรัฐฯ ประจำสยามคนแรก ในตำแหน่งกงสุลใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๒๔  
สยามได้แต่งตั้งพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ชุมสาย เป็นราชทูตไทยประจำสหรัฐฯ พระองค์แรกในปี ๒๔๓๐  
โดยพระองค์ทรงพำนักอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ไทยได้เปิดสถานทูตในสหรัฐอเมริกาในปี ๒๔๔๔ ที่อาร์ลิงตัน  
รัฐเวอร์จิเนีย และได้ย้ายสำนักงานมายังกรุงวอชิงตัน ในปี ๒๔๕๖ ไทยและสหรัฐฯ ได้ยกสถานะความสัมพันธ์  
เป็นระดับเอกอัครราชทูตในปี ๒๔๙๐ ปัจจุบัน ไทยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และมีสถานกงสุลใหญ่  
๓ แห่ง คือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และสถานกงสุลใหญ่  
ณ นครลอสแอนเจลิส ในส่วนของสหรัฐฯ มีสถานเอกอัครราชทูต ที่กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่ ที่จังหวัดเชียงใหม่  
ปัจจุบัน นายมนัสวี ศรีโสดาพล ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๖๔)  
สำหรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน ได้แก่ นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบอร์ (ตั้งแต่วันที่ ๒๗  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓-ปัจจุบัน)

ประเด็นทางการเมืองเป็นเงื่อนไขสำคัญในการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ  
โดยสหรัฐฯกดดันไทยหลังการยึดอำนาจเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยตัดความช่วยเหลือด้านการทหาร  
ต่อไทย ระงับการฝึกซ้อมรบร่วมและระงับการเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงชั่วคราว เพื่อเร่งให้ไทยแก้ไข  
ปัญหาภายในประเทศและฟื้นฟูการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว ทำให้สหรัฐฯ ไปใกล้ชิดกับ  
ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนมากกว่าไทย อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ผ่อนคลายการกดดันไทยลงเพื่อไม่ให้ไทยหันไปพึ่งพาจีน  
และเพื่อคงความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับไทยเพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงในภูมิภาค

ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐฯ มีแนวโน้มดีขึ้นในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ แม้ในช่วงที่ไทยยังไม่มีรัฐบาลพลเรือน หากเปรียบเทียบกับสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ที่เข้มงวดด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย โดยความร่วมมือด้านความมั่นคงราบรื่นกว่าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่สหรัฐฯ ต้องการลดการเสียเปรียบดุลการค้ากับไทย การเดินทางสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและด้านการค้าจะทำให้ความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศเป็นไปในเชิงบวกมากขึ้น รวมทั้งมีความคืบหน้าในความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียน

ประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้แก่ ประเด็นเศรษฐกิจและการค้า การที่นโยบาย America First ให้ความสำคัญอันดับแรกต่อชาวอเมริกัน อาจทำให้แรงกดดันที่สหรัฐฯ ต้องการลดการเสียเปรียบดุลการค้าของไทยยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยอาจต้องการให้ไทยเปิดตลาดนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ มากขึ้น ควบคู่ไปกับการเข้มงวดการนำเข้าสินค้าจากไทย และลดอุปสรรคที่ขัดขวางการค้าและการลงทุนของสหรัฐฯ ในไทย เช่น เข้มงวดกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและเปิดเสรีภาคบริการ

ประเด็นด้านความมั่นคง การดำเนินนโยบายต่อภูมิภาคเอเชียที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการกับภัยคุกคามจากนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ทำให้สหรัฐฯ จะคงขอความร่วมมือจากไทยในเรื่องนี้มากขึ้นไปกว่ามาตรฐานของ UNSC นอกจากนี้ การดำเนินนโยบายของสหรัฐฯ ต่อจีนยังเป็นทั้งความร่วมมือและการแข่งขันควบคู่กัน แต่การที่ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินนโยบายกดดันจีนมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงก็อาจส่งผลกระทบต่อไทยทางอ้อมได้ เช่น การที่ไทยใกล้ชิดกับจีนมากเกินไปทั้งการซื้ออาวุธจากจีน และการมีการซ้อมรบระหว่างกัน และการที่สหรัฐฯ ต้องการลดการเสียเปรียบดุลการค้ากับจีน (สหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับจีนมากเป็นอันดับ ๑ อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าไทยที่ส่งออกไปจีนเพื่อนำไปผลิตเพื่อการส่งออก (supply chain) อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ด้านการทหารแนบแน่นมากกว่าความสัมพันธ์ด้านอื่น

### ด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน

ในปี ๒๕๖๒ (มกราคม-ธันวาคม) มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ มีมูลค่ารวม ๔๘,๖๔๙.๗๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการส่งออกมีมูลค่า ๓๑,๓๔๒.๘๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเข้า ๑๗,๓๐๖.๘๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อนึ่ง ไทยได้ดุลการค้าสหรัฐฯ ๑๔,๐๓๕.๘๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับปี ๒๕๖๓ (มกราคม-กุมภาพันธ์) มูลค่าการค้าของสองประเทศ มีมูลค่ารวม ๘,๘๕๓.๗๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยไทยส่งออกเป็นมูลค่า ๕,๑๑๑.๓๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเข้า ๓,๗๔๒.๓๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไทยได้ดุลการค้าสหรัฐฯ ๑,๓๖๘.๙๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สินค้าส่งออกของไทย ได้แก่ ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ๒) ผลิตภัณฑ์ยาง ๓) อัญมณีและเครื่องประดับ ๔) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และ ๕) อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด

สินค้านำเข้าของไทย ได้แก่ ๑) ยุทธปัจจัย ๒) น้ำมันดิบ ๓) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ๔) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และ ๕) เคมีภัณฑ์

การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ มีประเด็นที่น่าห่วงกังวล คือ การกีดกันไทยด้านการค้าและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยใช้ค่านิยมการปกป้องสิทธิมนุษยชนในเรื่องการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก สตรี และการบังคับใช้แรงงานตามมาตรฐานของสหรัฐฯ ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับการพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางการค้าของไทย เช่น การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preference-GSP) รวมทั้งนำประเด็นการค้ามนุษย์กดดันผลประโยชน์ด้านการค้าและเศรษฐกิจของไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกและภาพลักษณ์สินค้าของไทยในสายตาผู้บริโภคทั่วโลก ขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศอื่น ส่งออกสินค้าแข่งขันกับไทยได้มากขึ้น โดยสินค้าไทยที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ สินค้าประมง



อย่างไรก็ดี มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ต่อไทยมีแนวโน้มผ่อนคลายลง หลังจากสหรัฐฯ จัดไทยอยู่ในกลุ่มที่ดีขึ้น เป็น Watch List (WL) ปี ๒๕๖๑ จาก Priority Watch List (PWL) เมื่อปี ๒๕๖๐ ภายใต้การจัดอันดับสถานะประเทศคู่ค้าตามกฎหมายการค้ามาตรา ๓๐๑ พิเศษ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์การเป็นประเทศคู่ค้าที่คุ้มครองและบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังปรับระดับไทยอยู่ในกลุ่ม Tier 2 Watch-List เมื่อปี ๒๕๖๐ ซึ่งส่งผลดีต่อไทยที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) แก่ประเทศไทย สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ให้เหตุผลว่า เนื่องจากรัฐบาลไทยประสบความล้มเหลวในการยกระดับสิทธิแรงงานให้เท่าเทียมกับมาตรฐานโลก อาทิ การปกป้องเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง ทั้งนี้ การระงับสิทธิพิเศษดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยจะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ของไทยที่มีสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดที่ค่อนข้างสำคัญ สำหรับรายการสินค้าที่ถูกระงับสิทธิ GSP ได้แก่ มอเตอร์ไซด์ เว้นสายตา เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติกและของทำด้วยพลาสติก อาหารปรุงแต่ง เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ทองแดง ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องประดับ โดยกลุ่มสินค้าที่ถูกเก็บภาษีอัตราสูงสุดคือ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัวเซรามิก ร้อยละ ๒๖ ไม่รวมสุขภัณฑ์ และอัตราต่ำสุดคือ เคมีภัณฑ์ร้อยละ ๐.๑ สำหรับสินค้าที่ได้คืนสิทธิ ๗ รายการ ประกอบด้วย เลนส์แว่นตา เติดทรัพย์สิน โกโก้ เครื่องปรับแรงดัน ปลาตาบ กลัวยไม้และหนังสือตัวเลื่อยคลาน

โดยสหรัฐฯ จะเพิกถอนสิทธิ GSP ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั้งหมดของไทยด้วย อันเนื่องมาจากปัญหาด้านสิทธิแรงงานที่ยืดเยื้อยาวนานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และการเดินเรือ

### **ความร่วมมือด้านวิชาการ สังคม และวัฒนธรรม**

กระทรวงการต่างประเทศ ได้สนับสนุนการจัดตั้งโครงการไทยศึกษา (Thai Studies) ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย โดยในปี ๒๕๕๓ ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ ทั้งสิ้น ๘ แห่ง ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๖ แห่ง และปี ๒๕๕๕ จำนวน ๗ แห่ง ในขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ยังได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี ๒๕๕๑ ด้วย นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ไทยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมไทย (Thai Club) หรือสมาคมไทย (Thai Society) ในมหาวิทยาลัยสหรัฐฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับไทยในหมู่นักศึกษาสหรัฐฯ และมุ่งพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชน ระหว่างเยาวชนของสองประเทศ ขณะนี้ มีการตั้งชมรมและสมาคมไทยในมหาวิทยาลัยสหรัฐฯ แล้ว ๑๑ แห่ง

ตัวอย่างความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-สหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ โครงการฟูลไบรท์ (Fulbright) โดยได้เริ่มดำเนินโครงการในประเทศไทยตั้งแต่ปี ๒๔๘๙ และเป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและสหรัฐฯ ผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศ โครงการดังกล่าวมิใช่โครงการที่ดำเนินการโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เพียงฝ่ายเดียว แต่รัฐบาลไทยได้ให้เงินสนับสนุนในแต่ละปีเช่นกัน ในอัตราร้อยละ ๓๕

นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งอาสาสมัครสันติภาพ (Peace Corps) ของสหรัฐฯ เข้ามาในไทยทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน รวมทั้งพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในเขตชนบทด้วย โดยในปี ๒๕๕๕ เป็นปีที่ครบรอบ ๕๐ ปีการดำเนินงานของอาสาสมัครสันติภาพของสหรัฐฯ ในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในสหรัฐฯ ประมาณการว่า มีคนไทยพำนักอยู่ในสหรัฐฯ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน (ทั้งถูกและไม่ถูกกฎหมาย) จำแนกเป็น (๑) ในนครลอสแอนเจลิสและเขตอาณาประมาณ ๒๐๐,๐๐๐-๒๕๐,๐๐๐ คน (๒) ในนครนิวยอร์กและเขตอาณา ประมาณ ๑๔,๐๐๐ คน (๓) ในนครชิคาโกและเขตอาณา ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน และ (๔) ในกรุงวอชิงตันและเขตปริมณฑล ประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน คนไทยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บริเวณรัฐแคลิฟอร์เนีย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในร้านอาหารไทยหรือทำงานรับจ้างทั่วไป มีการจัดตั้งไทยทาวน์ ในลักษณะเดียวกับไชน่าทาวน์หรือโคเรียนทาวน์ ซึ่งเป็นแหล่งรวมชุมชนไทยและร้านอาหารกว่า ๒,๐๐๐ ร้าน ส่วนที่ประกอบสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย์ พยาบาล วิศวกร จะพักอาศัยบริเวณมิดเวสต์ (Midwest) และกรุงวอชิงตันและเขตปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ส่วนนักเรียนศึกษาอยู่กระจัดกระจายทั่วสหรัฐอเมริกา คนไทยในสหรัฐฯ มีการจัดตั้งสมาคม ชมรม และกลุ่มต่าง ๆ มากมาย โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้ง ด้านสังคม ศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม

### ข้อตกลงสำคัญ

- |                    |  |
|--------------------|--|
| ๒๐ มีนาคม ๒๓๗๖     | - หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี (ค.ศ. ๑๘๓๓)   |
| ๒๙ พฤษภาคม ๒๓๙๙    | - หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้า และพิกัด (ค.ศ. ๑๘๕๖)   |
| ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๘๐  | - สนธิสัญญาทางไมตรีพาณิชย์และการเดินเรือ   |
| ๑๙ กันยายน ๒๔๙๓    | - ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  |
| ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๙    | - สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหรัฐฯ                                      |
| ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔    | - บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดให้โทษ   |
| ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐    | - ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ  |
| ๗ ธันวาคม ๒๕๒๒     | - ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ  |
| ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๕     | - สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา   |
| ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๖    | - สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน   |
| ๑๓ เมษายน ๒๕๒๗     | - ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  |
| ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๙     | - สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา  |
| ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๓     | - ความตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลเมืองซานราฟาเอล มลรัฐแคลิฟอร์เนีย |
| ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๕    | - ปฏิญญาแห่งมิตรภาพระหว่างเทศบาลนครอุดรธานีกับเมืองรีโน มลรัฐเนวาดา  |
| ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖    | - ประกาศสัมพันธ์ภาพเทศบาลระหว่างตำบลแหลมฉบังกับเมืองคาร์สันซิตี มลรัฐเนวาดา                                      |
| ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙     | - ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ  |
| ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  | - อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงภาษีในส่วนที่เกี่ยวกับเงินได้                         |
| ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ | - ความตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างเทศบาลเมืองภูเก็ตและเทศบาลนครลาสเวกัส                     |
| ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑    | - ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย                       |

- ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ - การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนและเทศบาลเมืองโอรินดา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
- ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ - กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
- ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ - ข้อตกลงกรอบการค้าและการลงทุน
- ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗ - บันทึกความตั้งใจตามโครงการติดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคคล (PISCES)
- ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ - ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ
- การแลกเปลี่ยนการเยือนที่สำคัญระหว่างกัน
- ฝ่ายไทย
- พระราชวงศ์
- ๑๙ เมษายน-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๗๔ - พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา เป็นการส่วนพระองค์
- ๑๔ มิถุนายน-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๓ - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ
- ๖-๒๐ มิถุนายน และ ๒๔-๒๙ มิถุนายน ๒๕๑๐ - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ
- ๒๙ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๕๑ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกาแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เพื่อรับรางวัล Asia Pacific Community Building Award for 2008 ณ เมืองฮาวาย
- ๑๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จเยือนนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อประชุมร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ในกรอบงานวิจัยเพื่อการพัฒนายา และคณาจารย์จากสถาบันสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกาเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีในสิ่งแวดล้อมชนิดต่าง ๆ และการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเด็ก
- ๒-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จเยือนนครนิวยอร์ก เพื่อทอดพระเนตรงานทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย

## รัฐบาล

- ๒๓ เมษายน-๑ พฤษภาคม ๒๕๙๘ - จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ
- ๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๑ - จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ

- ๔-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกา  
อย่างเป็นทางการ
- ๓-๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๔ - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกา
- ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๒๗ - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกา  
อย่างเป็นทางการ
- ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๓ - พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกา  
อย่างเป็นทางการ
- ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๔ - นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกา  
อย่างเป็นทางการ
- ๑๗-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ - นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วม  
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก  
(APEC) ณ เมืองซีแอตเทิล
- ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๔๑ - นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ
- ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกา  
ตามคำเชิญของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
- ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกา  
ตามคำเชิญของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
- ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกา  
เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ ๖๐ ณ นครนิวยอร์ก
- ๒๓-๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ - นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกา  
เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๖๗ ณ นครนิวยอร์ก
- ๒๓ กันยายน-๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกา  
เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ ๗๐ ณ นครนิวยอร์ก
- ๑๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกา  
เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-สหรัฐอเมริกา  
สมัยพิเศษ ณ Sunnylands เมือง Rancho Mirage มลรัฐ  
แคลิฟอร์เนีย
- ๑๘-๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกา  
เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ  
ครั้งที่ ๗๑ และเป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรี G77  
ณ นครนิวยอร์ก
- ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยือนสหรัฐอเมริกา  
ตามการเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

## ฝ่ายสหรัฐอเมริกา

- ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๙ - นายลินดอร์น บี. จอห์นสัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
- ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๐ - นายลินดอร์น บี. จอห์นสัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เยือนประเทศไทยเพื่อตรวจเยี่ยมกองกำลังทหารสหรัฐฯซึ่งประจำการ ณ จังหวัดนครราชสีมา
- ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๑๒ - นายริชาร์ด นิกสัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
- ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ - นายวิลเลียม เจฟเฟอร์สัน คลินตัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เยือนประเทศไทยพร้อมภริยาในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- ๑๘-๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ - นายจอร์จ บุช ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และภริยาเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖
- ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ - นายจอร์จ บุช ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และภริยาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาล ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ ๑๗๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ
- ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลไทย

ที่มา : ฐานข้อมูลเดิมของกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ และปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมจาก  
เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ [www.mfa.go.th](http://www.mfa.go.th) และ <http://uswatch.mfa.go.th>

เว็บไซต์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ [www.nia.go.th](http://www.nia.go.th)

เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ [www.moc.go.th](http://www.moc.go.th)

เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน [www.thaiembassy.org/washington](http://www.thaiembassy.org/washington)

เว็บไซต์หน่วยข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐอเมริกา [www.cia.gov](http://www.cia.gov)

เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

<http://Bangkok.usaembassy.gov>

เว็บไซต์สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา; <http://www.ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/thailand>

เว็บไซต์ธนาคารโลก

[https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report\\_Name=CountryProfile&id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=USA](https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=USA)

## ความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาไทย-สหรัฐอเมริกา

ในเวลาที่ผ่านมารัฐสภาไทยและรัฐสภาสหรัฐอเมริกามีโอกาสได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี สำหรับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีปรากฏในรูปแบบการแลกเปลี่ยนการเยือน และการศึกษาดูงานของประธาน/รองประธานสภา คณะกรรมาธิการ และกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศ ดังนี้

### ฝ่ายไทย

๒๗ มิถุนายน-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐

(ค.ศ. ๑๙๘๗)

- นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะ รวม ๔ คน เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา

๒๐-๒๘ มีนาคม ๒๕๓๖ (ค.ศ. ๑๙๙๓)

- ศาสตราจารย์มารุต บุณนาค ประธานรัฐสภา และคณะ รวม ๑๔ คน เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาตามคำเชิญของ นาย Gary L. Ackerman ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ด้านเอเชียและแปซิฟิก สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา

๒-๑๑ มีนาคม ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๙๙๕)

- นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ และคณะรวม ๑๕ คน เดินทางเยือนและศึกษาดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา

๑๘-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ (ค.ศ. ๑๙๙๕)

- นายกรีช กงเพชร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ และคณะรวม ๑๕ คน เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา

๓-๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔)

- นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา และคณะรวม ๑๕ คน เดินทางเยือนและศึกษาดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา

๑๘-๒๘ เมษายน ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗)

- นายเดโช สวานานนท์ รองประธานสภาว่างรัฐธรรมนูญ คนที่ ๒ เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา

๑๕-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ (ค.ศ. ๒๐๐๘)

- นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา และคณะ รวม ๒๓ คน เดินทางเยือนและศึกษาดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา

๗-๑๖ มกราคม ๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๐)

- นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา และคณะ รวม ๑๔ คน เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา

๑๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๐)

- รองศาสตราจารย์ทัศนาศ บุญทอง รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ และคณะ รวม ๑๕ คน เดินทางเยือนและศึกษาดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา

๒๖ กุมภาพันธ์-๓ มีนาคม ๒๕๕๕

(ค.ศ. ๒๐๑๒)

- นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒ และคณะ รวม ๗ คน เดินทางเยือนและศึกษาดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา

๒๕ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

(ค.ศ. ๒๐๑๒)

- นายอนุรักษ์ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-สหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา

๒๓ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(ค.ศ. ๒๐๑๓)

- นายอนุรักษ์ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-สหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา

## ฝ่ายสหรัฐอเมริกา

๑๙ มกราคม ๒๕๓๑ (ค.ศ. ๑๙๘๘)

- นายชาร์ล บี แรเงล (Mr. Charles B. Rangel) ประธานคณะกรรมการวิสามัญว่าด้วยการควบคุมการใช้ยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา และคณะเดินทางมาเยือนรัฐสภาไทย

๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ (ค.ศ. ๑๙๘๘)

- นาย Jack Brooks สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะรวม ๒๐ คน เดินทางมาเยือนประเทศไทย

๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๔๕ (ค.ศ. ๒๐๐๒)

- นายเดนนิส ฮาสเทิร์ต (Mr. Dennis Heatert) ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา เดินทางมาดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดประเทศไทย

๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ (ค.ศ. ๒๐๐๖)

- นายพอล อี. กิลเมอร์ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตรายในคณะกรรมการพลังงานและพาณิชย์สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาและคณะรวม ๗ คน เดินทางมาเยือนรัฐสภาไทย

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

- พันโทหญิงลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา เข้าพบปะหารือกับคณะกรรมการต่างประเทศและคณะกรรมการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการของสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม-๓ กันยายน ๒๕๕๖

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

- นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหรัฐอเมริกา และคณะ ให้การรับรองคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกา จำนวน ๑๓ คน ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๒-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

- พันโทหญิงลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับนายชวน หลีกภัย ในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

นอกจากนี้ รัฐสภาไทยและรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ยังมีความสัมพันธ์ในระดับพหุภาคีในการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชีย-และแปซิฟิก (Asia Pacific Parliamentary Forum : APPF) ร่วมกัน ฉะนั้น การพบปะของสมาชิกรัฐสภาทั้งสองประเทศจะกระทำในโอกาสที่คณะผู้แทนรัฐสภาของทั้งสองประเทศเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศในองค์กรดังกล่าว และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๓๐ สิงหาคม-๑ กันยายน ๒๕๔๓

- นายพิชัย รัตตกุล ประธานรัฐสภา นำคณะผู้แทนเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๑ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

๒๕ ตุลาคม-๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

- การประชุมสมาชิกรัฐสภาในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ครั้งที่ ๕๘ และการประชุมโต๊ะกลมของ

- สหประชาชาติว่าด้วยการเงินเพื่อการพัฒนา ณ นครนิวยอร์ก และการหารือเรื่องสมาชิกภาพของรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ในสหภาพรัฐสภา ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี
- ๒๕-๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ - การประชุมสมาชิกรัฐสภาในการประชุมสมัชชาใหญ่-สหประชาชาติ ครั้งที่ ๕๘ ณ นครนิวยอร์ก
- ๗-๙ กันยายน ๒๕๔๘ - นายโกคิน พลกุล ประธานรัฐสภา นำคณะผู้แทนเดินทางไป เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๒ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- ๑๗-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ - นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะรวม ๔ คน เข้าร่วมการประชุมสมาชิกรัฐสภา ในโอกาสการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ครั้งที่ ๖๓ ณ นครนิวยอร์ก
- ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ - นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา นำคณะผู้แทน รัฐสภาไทย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๓ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- ๓-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ - นายพีรพันธุ์ พาลุสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะ รวม ๑๔ คน เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
- ๒๙ สิงหาคม-๔ กันยายน ๒๕๕๘ - ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ติดตาม จำนวน ๑๖ คน เข้าร่วมประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- ๖-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และผู้ติดตาม จำนวน ๑๕ คน เข้าร่วมการประชุม รับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาประจำปี (The Annual Parliamentary Hearing) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- ๑๑-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะผู้แทน-สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ-แห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ คน เข้าร่วมการประชุม รับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาประจำปี (The Annual Parliamentary Hearing) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- ๑๙-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ คนที่สอง นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ คน เข้าร่วมการประชุม รับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาประจำปี (The Annual



Parliamentary Hearing) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ  
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

๑๙-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

- ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติ  
บัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาค  
รัฐสภา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานใหญ่  
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

๑๕-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำคณะเดินทาง  
ไปเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภา  
ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ  
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

-----

## รัฐสภาสหรัฐอเมริกา

ชื่อของรัฐสภา	สภาองเกรส (Congress)
ระบบสภา	ระบบสองสภา (Bicameral)
สภาที่หนึ่ง	สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives)
จำนวนสมาชิกตามรัฐธรรมนูญ	๔๓๕ คน
จำนวนสมาชิกปัจจุบัน	๔๓๓ คน
ระบบการเลือกตั้ง	สมาชิกจำนวน ๔๓๕ คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน ๔๓๕ เขต แต่ละเขตมีผู้แทนได้หนึ่งคน โดยรัฐธรรมนูญกำหนดสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อจำนวนประชากรไว้ว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องไม่เกินสัดส่วนจำนวนสมาชิก ๑ คน ต่อประชากร จำนวน ๓๐,๐๐๐ คน และแต่ละรัฐจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคน ทั้งนี้ สภาองเกรสมีอำนาจในการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อายุของสภา	๒ ปี
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	The Honorable Nancy Pelosi (เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๖๔) (Speaker of the House of Representatives)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	Ms. Cheryl Johnson (เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)
ผลการเลือกตั้ง	

พรรคการเมือง/กลุ่มการเมือง	จำนวน (ที่นั่ง)
๑. Democratic Party	๒๒๒
๒. Republican Party	๒๑๑
รวม	๔๓๓

การเลือกตั้งครั้งถัดไป	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒)
สภาที่สอง	วุฒิสภา (Senate)
จำนวนสมาชิกตามรัฐธรรมนูญ	๑๐๐ คน
จำนวนสมาชิกปัจจุบัน	๙๘ คน เป็นชาย ๗๓ คน หญิง ๒๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๕)
ระบบการเลือกตั้ง	สมาชิกจำนวน ๑๐๐ คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน ๕๐ เขต ตามจำนวนมลรัฐ แต่ละมลรัฐมีสมาชิกวุฒิสภาได้ ๒ คน
อายุของสภา	๖ ปี โดยทุก ๆ ๒ ปี จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเข้ามาใหม่ จำนวน ๑ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด
ประธานวุฒิสภา	The Honorable Mike Pence (ตั้งแต่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒) (President of the Senate)
เลขาธิการวุฒิสภา	Ms. Julie E. Adams (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๕๘)
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด	๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๘)

### ผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด

พรรคการเมือง/กลุ่มการเมือง	จำนวน (ที่นั่งทั้งหมด)	จำนวนที่นั่งที่ได้รับเลือกตั้ง ในปี ๒๕๖๓
๑. Republican Party	๕๐	๒๐
๒. Democratic Party	๔๘	๑๓
รวม	๙๘	

### หมายเหตุ

- Mr. Chuck Grassley สมาชิกวุฒิสภาพรรครีพับลิกันซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภานานที่สุดได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเฉพาะกาล (President Pro tempore) (ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมวุฒิสภาแทนในกรณีที่ประธานวุฒิสภาไม่ว่างหรือไม่มีอยู่

### การเลือกตั้งครั้งต่อไป

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ค.ศ. ๒๐๒๒)

ที่มา : [www.ipu.org](http://www.ipu.org)

รัฐสภาUSA/มกราคม 2564